





ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๒

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

ศ.ดร.พงษ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นำส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในสังกัดดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในห้วงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนา ภายหลังจากวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ให้การแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนา เป็นต้นไป (นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ศ.ดร.พงษ์

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๘

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabarn@dla.go.th

ศิริวัฒน์ ๒๓แจ้งผลประเมินปรับปรุง ส.ค. ๖๖



บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
 ของข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
 ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓)  
 จังหวัดนครพนม

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ วิทยฐานะที่ขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.ธาตุพนม	ศพด.ธาตุพนม ๒ (โรงเรียนสาธิตอุปถัมภ์)	นาง ยุพิน ทักษิณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒	ทม.นครพนม	ชุมชนเทศบาล ๓ (พิจัยพิทยานุสรณ์)	นาง จีราวรรณ ขอดเมชัย	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๓	อบต.กุดาไ้	ศพด.โพนทา	น.ส. จณิสตา ไตรแก้ว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๔	อบต.โคกสว่าง	ศพด.วัดวังทองธรรมิการาม	นาง ภิรนนท์ เตชาเลิศ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๕	อบต.ท่าจำปา	ศพด.บ้านดอนด้ว	นาง วารี แสงเขียว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๖	อบต.ท่าจำปา	ศพด.วัดแจ้งสว่าง	น.ส. เนตรชนก ธรรมรัตน์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๗	อบต.นาถ่อน	บ้านดงยอ	น.ส. เอम्मิกา อรรคชาติ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๘	อบต.โนนตาล	ศพด.บ้านตาล	นาง เยาวมาลย์ แสนคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๙	อบต.บ้านแก้ง	ศพด.บ้านแก้ง	นาง อารณีย์ วงษ์ตาผา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๐	อบต.บ้านเอื้อง	ศพด.วัดทรายศรี	นาง วิชรินทร์ อินทริง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๑	อบต.โพนแพง	ศพด.บ้านยางเดี่ยว	นาง อารีรัตน์ บุญเพ็ง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๒	อบต.ศรีสงคราม	ศพด.วัดโพธิ์ชัย	น.ส. พิศมัย ดายังยุธ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๓	อบต.หนองซอน	ศพด.บ้านคำแม่นาง	นาง นุชนาฏ ศรีสมจักร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

